

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๑๐ / ว ๒๕๒๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบรายงานข้อมูล จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็ก ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีความขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาจัดสรรงบประมาณการจ้างบุคลากร
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนดังกล่าว โดยบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แต่ละคน
จะได้รับค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท/คน/เดือน พร้อมเงินสมทบเพิ่มพิเศษ นั้น

ในการนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็ก
ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และรายงานข้อมูลอัตราบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ปฏิบัติงานจริง
รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
การจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนดังกล่าว ภายในวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
เพื่อจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีสอบบรรจุได้หรือลาออกจากโครงการในกรณีใด ๆ ให้ตัดอัตรานั้นออกทั้งหมด
ไม่สรรหาอัตราใหม่ทดแทนและรายงานอัตราส่งคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๖๕

“เรียนดี มีความสุข”



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง แนวทางการดำเนินการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพ การศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็ก ที่มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่า ๘๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐๐ คน ที่ประสบปัญหา การขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาคัดเลือก โรงเรียนที่มีความขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานพิจารณาจัดสรรงบประมาณการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนดังกล่าว โดยบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แต่ละคนจะได้รับค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท/คน/เดือน พร้อมเงินสมทบเพิ่มพิเศษ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการกระจายโอกาสในการได้รับการจัดสรรงบประมาณการจ้างบุคลากร วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และช่วยบรรเทาโรงเรียนที่มีความขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งมอบบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามสาขาที่บรรจุในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดเกณฑ์และคุณสมบัติ การจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังนี้

๑. การจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จัดสรรให้โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลางและเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่า ๘๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐๐ คน โดยความขาดแคลนครู ให้พิจารณาจากสัดส่วนเวลาในการสอนของครูในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเป็นหลัก (กรณีที่โรงเรียนขาดครู โดยมีอัตราส่วน นักเรียน/ครู สูงมาก แต่มีครูจบการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์หรือ คณิตศาสตร์สูงเกินเกณฑ์ ให้ถือว่าไม่ขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) โดยให้นำน้ำหนักความสำคัญ กับโรงเรียนที่ไม่มีครูจบการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นลำดับแรก และมีครูจบการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์แต่มีคาบสอนมากกว่า ๑๘ คาบต่อสัปดาห์ขึ้นไป เป็นลำดับถัดไป

๒. คุณสมบัติของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ วิชาเอก/โท สาขาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยี ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือไม่มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครูได้

๓. คุณสมบัติของบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ วิชาเอก/โท คณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยี ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

๔. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รายเดิม ปฏิบัติงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ การจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จะดำเนินการจ้างได้ต่อเมื่อ ได้รับแจ้งงบประมาณแล้ว และกรณีสอบบรรจุได้หรือลาออกจากโครงการในกรณีใด ๆ ให้ตัดอัตรานั้นออก ทั้งหมดไม่สรรหาอัตราใหม่ทดแทนและรายงานอัตราส่งคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเกลี้ยอัตรากำลัง บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รายเดิมให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ ตามข้อ ๑. หรือพิจารณาให้บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รายเดิมปฏิบัติงานโรงเรียนเดิม ได้ตามความต้องการจำเป็น

๖. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามข้อ ๕. แล้วให้รายงานอัตราบุคลากร วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ปฏิบัติงานจริง ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาอนุมัติ และโอนจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๗. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอัตรากำลังบุคลากรวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแนวทางการดำเนินการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อย่างเคร่งครัด หากตรวจสอบภายหลังพบว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการการจ้างบุคลากร วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องรับผิดชอบงบประมาณการจ้างที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อสั่งการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไม่จัดสรรงบประมาณการจ้างให้กับอัตราดังกล่าว

๘. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีต่อปี การสิ้นสุดโครงการฯ จะเกิดขึ้นเมื่อครบเวลาที่กำหนด หรือโครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่กำหนด หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานพิจารณาเห็นชอบให้สิ้นสุดโครงการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**แบบรายงานข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รายงานข้อมูลอัตราบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ปฏิบัติงานจริง
เข้ารับการจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

เข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ Google Form ตามที่ Url : <https://forms.gle/8x5rkrHXkDWyDp6HA>
หรือสแกน QR Code นี้



หมายเหตุ โดยสามารถกรอกข้อมูลได้ครั้งละ 1 คน หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่าน มีบุคลากร
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5 คน ท่านต้องเข้าไปกรอกข้อมูลใน Google Form ดังกล่าว 5 ครั้ง

กรุณากรอกข้อมูลดังกล่าว ภายในวันวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2567

ติดต่อ : 0 2288 5769 กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน